

ข่าวประชาสัมพันธ์ รฟม. ประจำเดือนเมษายน 2566

01 รฟม. จัดกิจกรรมตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2566



เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 พลโทพิเชษฐ คงศรี กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงาน รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกมาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม.

02 รฟม. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญการอบรมและเจ้าหน้าที่หลักสูตร นักบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับต้น รุ่นที่ 15 ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.



เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย นายถนอม รัตนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ได้ให้การต้อนรับ นายศิริสุข ยืนหาญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และคณะผู้เชี่ยวชาญการอบรมและเจ้าหน้าที่หลักสูตร นักบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น (นบต.ปปส.) รุ่นที่ 15 จำนวน 54 คน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม และเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.

03รฟม. และ BEM จัดกิจกรรม “MRT Safety Share ความปลอดภัยคุณทำได้” รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ป้องกันการถูกล้วงกระเป๋าและอนาจาร



เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “MRT Safety Share ความปลอดภัยคุณทำได้” ณ บริเวณรถไฟฟ้า MRT สถานี สุขุมวิท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ รฟม. และ BEM ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อสร้างการตระหนักรู้ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการเดินทาง โดยมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการ Road Show ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกล้วงกระเป๋าและการถูกคุกคามทางเพศ รวมไปถึงอันตรายจากการพลัดตกบันไดเลื่อนพร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันการเกิดเหตุ และการรับมือเมื่อเกิดเหตุขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้แจกของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่เข้าร่วมกิจกรรม

04รฟม. ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.



เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาว จิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับนางสาวอรอนงค์ แจ้พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานบริหาร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.) และผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 4 ปีซ้อน ในปี พ.ศ.2562 – 2565

ในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การบริหารจัดการต่าง ๆ ในการให้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต่อไป ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ราชการสะดวก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ <http://www.oic.go.th/infocenter6/603/> หรือช่องทางออนไลน์ที่ Line@mrtcontactcenter และ Call Center 0 2716 4044 ในวันและเวลาราชการ

05รฟม. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระหะ จ. ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล



เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 34 คน จากโรงเรียนบ้านกระหะ จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากสถานีสนามไชย - สถานีบางซื่อ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการโดยสารรถไฟฟ้า

06 รฟม. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรูปแบบ Road Show บริเวณแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ตั้งแต่แยกศรียาน – แยกช่งชี่



เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งล้วนเกี่ยวพันต่อการดำรงชีวิตของภาคประชาชนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ภายในกิจกรรมยังมีการแนะนำการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ รฟม. และช่องทางในการติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวเส้นทาง และความคืบหน้างานก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนตามแนวสายทางได้เป็นอย่างดี

07 รฟม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2566)





การรถไฟฯ ส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2566) ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล กอล์ฟ จักรยาน และกรีฑา ซึ่งผลการแข่งขัน สรุปได้ ดังนี้ 1. กรีฑาได้ 5 เหรียญเงินและ 3 เหรียญทองแดง 2. บาสเกตบอล ได้อันดับที่ 8 3. ฟุตบอล ประเภททั่วไปฟุตบอล ประเภท VIP และ 4. ฟุตซอล จบการแข่งขันในรอบคัดเลือก 5. กอล์ฟ ได้อันดับที่ 18 และ 6. จักรยาน ได้อันดับที่ 9 จากประเภทเสือภูเขา ชาย รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ รฟม. ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เล่นกีฬา และ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ